

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากปลายสัปดาห์ก่อน, ศก.จีนสกัดแรงหนุนปัจจัยการเมือง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้เคลื่อนไหว ใกล้เคียงกับระดับปิดตลาดในประเทศ
เมื่อวันศุกร์ หลังจากช่วงค่าของปลายสัปดาห์ก่อน เงินบาทแข็งค่าขึ้นใน
การซื้อขายที่ตลาดต่างประเทศ เพื่อตอบรับกับข่าวเชิงบวกทางการเมือง
แต่ก็ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจจีน ที่ยังมีสัญญาณชะลอตัว

*เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ประกาศยุติ
ปฏิบัติการปิดกรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. และจะตั้งเวทีชุมนุมหลัก

ที่เดียวภายในสวนลุมพินี พร้อมเดินหน้าจัดทำพิมพ์เขียวปฏิรูปการเมือง

*ผลสำรวจ พบว่า ภาคการผลิตของจีนชะลอตัวสู่ระดับต่ำสุดรอบ 8 เดือน
ในเดือนก.พ. ซึ่งตอกย้ำถึงสัญญาณภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาค
การผลิตของจีน ลดลงสู่ระดับ 50.2 ในเดือนก.พ. จากระดับ 50.5
ในเดือนม.ค.

*แต่ผลสำรวจ ก็พบว่า ภาคบริการของจีนขยายตัวมากขึ้น ในเดือนก.พ.
ซึ่งเป็นสัญญาณบวกสำหรับเศรษฐกิจจีน หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ พุ่งสู่
ระดับ 55.0 ในเดือนก.พ. จากระดับ 53.4 ในเดือนม.ค.

*ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน กดดันตลาดหุ้นเอเชียเข้านี้ ขณะที่
หนุราคาทองและน้ำมัน โดยนักลงทุนได้ลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
เพื่อเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

*ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้รับอนุมัติจากรัฐสภารัสเซียเมื่อวันเสาร์
ที่ผ่านมา เพื่อใช้กองกำลังทหารเพื่อปกป้องพลเรือนของรัสเซียในยูเครน
และเขาได้แจ้งต่อประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐฯว่า เขามีสิทธิ์จะ
ปกป้องผลประโยชน์และพลเรือนของรัสเซีย

*ยูโรสเตท ซึ่งเป็นสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป(อียู) รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อในประเทศสมาชิกยูโรโซน 18 ประเทศ ปรับขึ้น 0.8% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นสัญญาณของการเข้าสู่เสถียรภาพ และทำให้นักลงทุนคาดการณ์กันว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อาจจะไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินลงไปอีกในสัปดาห์นี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.633 บาท

*09.43 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.58/60 จาก 32.62/63 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.55/59 จาก 32.60/64 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.42/44 จาก 101.80 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3779/81 จาก 1.3802 เมื่อวันศุกร์

"ช่วงคืนวันศุกร์ จริงๆบาทแข็งค่าไปได้ถึง 32.51 จากข่าวเรื่องการจะ open Bangkok แต่ sentiment ที่แยจจากตัวเลขของจีน ทำให้ปัจจัยภายในประเทศ ถูก offset โดยปัจจัยต่างประเทศ บาทเข้านี้ก็เลยอ่อนกลับขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณเดิม" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า ในระหว่างวัน เงินบาทคงจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบไปก่อน เพื่อรอปัจจัยใหม่จากต่างประเทศ ที่จะเข้ามาในช่วงกลางคืน ขณะที่ความเคลื่อนไหวของปัจจัยการเมือง ที่เหมือนจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงวันศุกร์ ถือว่าตลาดได้ตอบรับไปแล้ว และถูกหักล้างด้วยการร่วงลงของตลาดหุ้นและสกุลเงินในภูมิภาค ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.63 และแนวต้านอยู่ที่ 32.58

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้